

HỘI THẢO KHOA HỌC

“NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH THÔNG TIN-THƯ VIỆN Ở VIỆT NAM TRƯỚC YÊU CẦU SỰ NGHIỆP CNH-HĐH ĐẤT NƯỚC”

ĐHQG Hà Nội - Hà Nội 24/4/2009

Khoa Thư viện Thông tin, ĐH Khoa học Xã hội-Nhân văn, ĐHQG Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học “*Nguồn nhân lực ngành Thông tin-Thư viện ở Việt Nam trước yêu cầu sự nghiệp CNH – HĐH đất nước*” vào ngày 24/4/2009. Các đại biểu của Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM đã nhận lời mời tham dự ngay sau Hội nghị CONSAL XIV.

Hội thảo quy tụ một số chuyên gia hàng đầu của ngành Thư viện-Thông tin Việt Nam như GS. Phan Văn, GS.

Đoàn Phan Tân, TS. Lê Thanh Tình, TS. Lê Văn Viết, vv...; nhiều giảng viên và học viên cao học Thư viện-Thông tin; cùng một số cán bộ thư viện của những thư viện lớn ở Hà Nội. Sau bài tham luận đề dẫn của PGS. TS. Trần Thị Quý, Chủ nhiệm Khoa Thư viện-Thông tin ĐH Khoa học XH-NV, ThS. Nguyễn Minh Hiệp được mời trình bày tham luận đầu tiên “*Đào tạo nguồn nhân lực Thư viện-Thông tin vừa đáp ứng nhu cầu vừa làm thay đổi nhu cầu xã hội*”.

Bài tham luận có thể được chia làm ba phần:

1. Thực trạng vấn đề đào tạo Thư viện-Thông tin tại Việt Nam:

Trong hơn thập niên qua việc đào tạo nguồn nhân lực thư viện thông tin (TVTT) ở nước ta hầu như chỉ *đáp ứng được nhu cầu không thay đổi trong*

một xã hội đang đổi thay từng ngày!. Cơ sở đào tạo thông tin thư viện nở rộ lên khắp nơi, nhưng càng đào tạo thì nguồn nhân lực cần thiết để quản lý những tòa nhà thư viện đứng nghĩa càng thiếu!

2. Giới thiệu

Chương trình đào tạo Thư viện-Thông tin hoàn toàn đổi mới:

Hiện nay đang có một *Chương trình đào tạo hoàn toàn đổi mới* dựa trên quan điểm TVTT là một ngành khoa học thực hành và gắn liền với công nghệ thông tin, được Bộ Giáo dục-Đào tạo phê duyệt năm 2007. Chương trình này đang được triển khai giảng dạy theo hệ tín chỉ bắt đầu từ năm học 2008-2009 tại Khoa Thư viện Thông tin của Trường Đại học Sài Gòn với một *phương thức giảng dạy hoàn toàn đổi mới*.



ThS. Nguyễn Minh Hiệp thuyết trình

3. Tầm nhìn – Đào tạo Thư viện- Thông tin trong môi trường CNTT

Đối với ngành thư viện - thông tin, CNTT không phải chỉ là ứng dụng quan trọng cho ngành mà hiện nay CNTT chính là nghiệp vụ của thư viện hiện đại. Việc quản lý thông tin được xem như là thành quả của CNTT. Chúng ta dễ dàng nhận thức được rằng ngày nay để nghiên cứu chuyên sâu và có giá trị đích thực về ngành TVTT thì việc nghiên cứu đó không thể tách rời CNTT, thậm chí hoàn toàn phụ thuộc vào CNTT.

Nếu chúng ta muốn hoạch định một chiến lược đào tạo ngành TVTT Việt Nam thì không thể tách khỏi ý tưởng thực tế và chiến lược *thư viện - công nghệ thông tin* đó; vả lại ở nước ta, vấn đề mã ngành là một ràng buộc cho cán bộ TVTT có trình độ muốn nghiên cứu chuyên sâu hay nghiên cứu sinh về ngành nghề của mình hoặc những ứng dụng công nghệ để phát triển ngành nghề, mà những nghiên cứu đó hoàn toàn thuộc lĩnh vực CNTT. Chẳng hạn như những nghiên cứu về *Khai thác dữ liệu; Thiết lập cơ sở tri thức; Biên mục tự động; Xây dựng kho tài nguyên học tập điện tử; Xây dựng thư viện số; vv...*

Đội ngũ cán bộ TVTT cần phải có kiến thức đại học của tất cả mọi lĩnh vực; với kiến thức đa dạng đó, đội ngũ

này cần được đào tạo nghiệp vụ quản lý *thông tin* trong môi trường *CNTT*. Đội ngũ này sau khi tốt nghiệp sẽ là những nhà tư vấn về thông tin cho tất cả mọi người trong tất cả mọi lĩnh vực. Do đó mô hình đào tạo cán bộ TVTT cấp sau đại học có đầu vào là sinh viên tốt nghiệp đại học bất cứ ngành nào. Đây là mô hình chiến lược và hội nhập mà ngành TVTT chúng ta cần phải hướng đến và xây dựng trong môi trường CNTT.

Hàng năm sẽ có một số lượng không ít thạc sĩ được đào tạo chính quy với trình độ CNTT cao sẽ phục vụ trong tất cả các cơ sở TVTT của cả nước. Chùng đó sẽ đáp ứng được nhu cầu hiện đại hóa ngành TVTT. Với hướng CNTT, vấn đề nghiên cứu sinh cũng trở nên thuận lợi cho tất cả cán bộ thư viện có trình độ ngày nay và cho thế hệ sinh viên tài năng ngày mai. Trong một khoảng thời gian ngắn, ngành TVTT Việt Nam sẽ có được một đội ngũ hùng hậu hoàn toàn sánh vai

cùng năm châu bốn bể.

Bài tham luận đã có một tác động mạnh đến người nghe. Những sinh viên cao học cho rằng họ đã vỡ lẽ ra rằng ngành TVTT thực sự có nhiều hướng mới để phát

triển. Chính GS. Phan Văn, con chim đầu đàn của ngành TVTT Việt Nam tâm sự *“Đây là những gì tôi mong đợi được nghe từ lâu ...”*.



Diễn giả cùng với GS. Phan Văn